

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2562

บทบรรณาธิการ

เรียน ท่านผู้อ่านและสมาชิกวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ฉบับนี้ เป็นปีที่ 25 ฉบับที่ 2 ซึ่งจะเป็นฉบับสุดท้ายที่ตีพิมพ์เป็นกระดาษ ฉบับต่อไปจะถูกปรับรูปแบบเป็นวารสารออนไลน์ ปัจจุบันวารสารถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre กลุ่มที่ 1 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพรอบที่ 4 (พ.ศ. 2563 – 2567) ซึ่งคาดว่าจะทราบผลในต้นปี พ.ศ. 2563

จากการที่ประเทศของเราต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้การดูแลประชาชนเมื่อเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 กองบรรณาธิการจึงขอเสนอบทความที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการพยาบาลในด้านต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมเอื้ออาทร ทักษะการสะท้อนคิด ความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิก การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ และแนวคิดเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน นอกจากนี้ยังมีบทความเกี่ยวกับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านการออกกำลังกาย การใช้สื่อสารสนเทศและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม โดยยังคงไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับประชากรกลุ่มอื่น เช่น เด็ก พระภิกษุ ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของดิฉันในฐานะบรรณาธิการ และเป็นฉบับแรกที่ดีพิมพ์บทความเพิ่มจากฉบับละ 10 เรื่อง เป็น 16 เรื่อง ดิฉันและกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้แต่งทุกท่านที่ส่งบทความมาลงตีพิมพ์ และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กลั่นกรองบทความและให้คำแนะนำต่าง ๆ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ขณะที่ดิฉันพัฒนาต้นฉบับร่วมกับผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิ ดิฉันได้พบว่าการจัดรูปแบบเอกสาร และการอ้างอิงบางส่วนยังไม่เป็นไปตาม Publication Manual of the American Psychological Association (APA) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ดิฉันจึงได้ปรับคำแนะนำสำหรับผู้แต่งโดยเน้นประเด็นดังกล่าวหรือเพิ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา APA ได้ออกคู่มือฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 ซึ่งจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของวารสารต่อไป แต่ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเริ่มใช้เป็นที่แรกในเล่มใด

สุดท้ายนี้ดิฉันขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบว่าเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation index บทความที่ส่งมาที่กองบรรณาธิการเพื่อรับการพิจารณาเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จะต้องใช้รายการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ

ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์

บรรณาธิการ